

Số: 15/ CV-THCSPL

Phương Liệt, ngày 21 tháng 7 năm 2021

V/v tăng cường triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình,
diễn biến mới của dịch bệnh

Thực hiện công văn số 1070/UBND-VP ngày 12/7/2021 về việc Đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch trong tuyển sinh đầu cấp và kỳ tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn quận năm 2021; Công văn số 1093/UBND-VP ngày 14/07/2021 của UBND quận Thanh Xuân về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch Covid-19; Công điện số Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước; Công văn số 1108/UBND-VP ngày 18/7/2021 của UBND quận Thanh Xuân về thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; công văn số 2611/SGDĐT-CTTT ngày 20/7/ 2021 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trường THCS Phương Liệt yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong toàn trường cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nắm bắt đầy đủ, chính xác những thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên các trang thông tin chính thống của Nhà nước, Thành phố, các cơ quan ban ngành đoàn thể, chính quyền. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường rà soát lại các phương án phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư y tế cần thiết để phòng, chống dịch.

2. Chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế. Các đ/c giáo viên làm việc tại nhà qua hình thức trực tuyến. Các đ/c nhân viên văn phòng, y tế, kế toán, thiết bị làm việc trực tuyến tại nhà qua mạng, chỉ đến trường làm việc khi có việc cần thiết. Các đ/c nhân viên bảo vệ hạn chế tối đa việc cho khách vào trường, chỉ cho khách vào trường khi có việc cần thiết; yêu cầu 100% những người ra vào trường đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế điện tử và quét mã QR, ghi sổ nhật ký (có số chứng minh thư, số

điện thoại) để kiểm soát thông tin người ra vào đơn vị theo hướng dẫn tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến và hướng dẫn Phụ huynh học sinh và học sinh trong toàn trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình; chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết nhất, thực hiện tốt thông điệp 5K (gồm khử khuẩn - khẩu trang - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập quá 05 người, thường xuyên khai báo y tế bằng mã QR, qua Website <https://tokhaiyte.vn>.

4. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nếu có tình huống liên quan đến yếu tố dịch tễ, phải báo ngay với cơ quan y tế tại địa phương và thông tin cho nhà trường để xử lý kịp thời.

5. Về công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 trực tiếp, nhà trường yêu cầu cán bộ tuyển sinh, phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong đó người đến làm việc phải khai báo y tế bằng mã QR, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hải Yến